

6. รายการระหว่างกัน

6.1 สรุปรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ		
			งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559			
1. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“อินเทอร์เน็ตประเทศไทย”)	1. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายสหัฐตรีทิพย์บุตร และนายไพรัช รัชชพงษ์	บริษัทฯ จ่ายค่าเช่า และค่าบริการระบบ Cloud Computing		11.23	1.89	บริษัทฯ ใช้บริการ Cloud Computing จากอินเทอร์เน็ตประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไขในการเช่าเป็นไปตามราคาตลาด	
			เจ้าหนี้	ต้นงวด	1.78		ต้นงวด
	2. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว		เพิ่มขึ้น	12.02	เพิ่มขึ้น	2.02	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมตามปกติและมีความสมเหตุสมผล
			ชำระแล้ว	(11.70)	ชำระแล้ว	(2.10)	
			คงเหลือ	<u>2.10</u>	คงเหลือ	<u>2.02</u>	

บริษัท/บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558	งวด 3 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559	
2. บริษัท ศรีเอชกรุ๊ป จำกัด ("ศรีเอชกรุ๊ป")	มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ นายพิชิต วิวัฒน์รุจิรา พงศ์ นางกอบกาญจนา วีระ พงษ์ประดิษฐ์ และนายพิชัย อัศวนภากาศ	บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ สำนักงานให้แก่ศรีเอชกรุ๊ป	4.71	1.14	บริษัทฯ ใช้บริการเช่าสำนักงานจากศรีเอชกรุ๊ป โดยมี ราคาและเงื่อนไขในการเช่าเป็นไปตามราคาสำหรับการเช่า อาคารสำนักงานในบริเวณใกล้เคียงกัน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น ธุรกรรมตามปกติและมีความสมเหตุสมผล
		<u>เจ้าหนี้</u>	ต้นงวด 0.42 เพิ่มขึ้น 5.43 ชำระแล้ว (5.41) คงเหลือ <u>0.44</u>	ต้นงวด 0.44 เพิ่มขึ้น 1.30 ชำระแล้ว (1.31) คงเหลือ 0.43	

6.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่สำคัญ คือ ค่าเช่าและบริการระบบ Cloud Computing และค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวตามตารางข้างต้น ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันเหล่านี้มีราคาและเงื่อนไขการทำรายการที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

6.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ได้ถูกกำหนดไว้ เพื่อให้รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของประกาศคำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกัน และความสมเหตุสมผลของการทำรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้า โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติในหลักการ และให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมเหล่านี้ได้ หากธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัท จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมทุกรายการ เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการไตรมาส

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

อย่างก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นช่อง ทางการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับความตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

6.4 แนวโน้มและนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท คาดว่า ในอนาคตบริษัท จะยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งประเภทรายการ ค่าเช่าและค่าบริการระบบ Cloud Computing และค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงาน